

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๙๖/๖๐๗๕๕



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน พะเยา ๕๖๑๕๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ งบลงทุน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ด้วย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบ อุบัติภัย ให้ถือปฏิบัติตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพิจารณาจากคำขอตั้งงบประมาณตามความต้องการของสถานศึกษาโดยผ่านการกลั่นกรองจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ขณะนี้ในบางพื้นที่ได้มีบุคคลแอบอ้างว่าเป็นผู้สามารถวิ่งเต้นขอรับการ สนับสนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษาได้ โดยมีพฤติกรรมในการเสนอผลประโยชน์ที่มีขอบและแสดงออกในเชิง ช่มชู้และมีเงื่อนไขว่า เมื่อได้รับสนับสนุนงบประมาณแล้วทางสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้อง ดำเนินการจัดจ้างแก่บุคคลดังกล่าว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาแล้ว จึงแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาแจ้งมาตรการเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบลงทุน ค่า ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติเหตุ ในระดับสถานศึกษา ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการรายงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งความเพื่อลง บันทึกรายวันไว้ ณ สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่
 ๒. ให้ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการด้วยความโปร่งใส มีส่วนร่วม ยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
 ๓. ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
- จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายทินกร อินทะนาม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒

งานวิเคราะห์งบประมาณ

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. ๐-๕๔๐๗-๙๘๖๗-๙ ต่อ ๑๕

โทรสาร. ๐-๕๔๔๒-๑๑๘๖

<http://www.pyo2.obec.go.th>